

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2563

ลำดับ	หน่วยงาน	แผนการจัดการความรู้		หมายเหตุ
		ด้านการเรียนการสอน	ด้านวิจัย	
1	คณะครุศาสตร์	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	การพัฒนาบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ	
2	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เครื่องมือสำหรับการประเมินผลทักษะที่เกิดกับนักศึกษาในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ	การนำผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น	
3	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21	การสร้างผลงานนวัตกรรม โครงการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน	
4	คณะพยาบาลศาสตร์	<b>การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในนักศึกษาพยาบาล</b>	<b>การพัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานวิจัย</b>	
5	คณะวิทยาการจัดการ	การออกแบบเครื่องมือการประเมินการสอนแบบ WIL	การเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ	
6	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์	การเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก	
7	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	การพัฒนาศักยภาพของผู้สอนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ	การสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ	

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2563

ลำดับ	หน่วยงาน	แผนการจัดการความรู้ด้านพันธกิจอื่นๆ	หมายเหตุ
1	บัณฑิตวิทยาลัย	ขั้นตอนการให้บริการการให้คำปรึกษาการใช้งานระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์	
2	สถาบันวิจัยและพัฒนา	การจัดเก็บฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา	
3	สำนักบริการวิชาการและจัดการรายได้	กระบวนการกำกับติดตามโครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	
4	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	การให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	
5	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	การจัดซื้อจัดจ้างภายใต้มาตรฐานการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green office) ปี 2563	
6	สำนักประกันคุณภาพ	การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสายสนับสนุน	
7	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	การปรับปรุงกระบวนการจัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษออนไลน์ของนักศึกษา	
8	กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	การจัดการความรู้การเขียนสมรรถนะหลักสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ในการขอมีตำแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น	
9	กองพัฒนานักศึกษา	การจัดการความรู้การพัฒนาคุณลักษณะจิตบริการ	
10	กองนโยบายและแผน	PMQA แนวคิดและการนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร	